



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวีซ่าคุ้มครอง

ข้อมูลนี้มีเผยแพร่ในภาษาอื่น ๆ โปรดอ่าน [Australia's protection obligations \(homeaffairs.gov.au\)](https://www.homeaffairs.gov.au)

วีซ่าคุ้มครอง

วีซ่าคุ้มครองเป็นวีซ่าสำหรับบุคคล (หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้น) ที่เผชิญความเสี่ยงอย่างแท้จริงต่อภัยอันตรายร้ายแรงหากเดินทางกลับถิ่นกำเนิดของตน หรือมีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะถูกประหัตประหารด้วยเหตุผลต่อไปนี้

- เชื้อชาติ
- ศาสนา
- สัญชาติ
- สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
- ความคิดเห็นทางการเมือง

เมื่อคุณยื่นขอวีซ่าคุ้มครอง คุณกำลังแสวงหาที่ลี้ภัยในออสเตรเลียจากประเทศถิ่นกำเนิดของคุณ

วีซ่าคุ้มครองไม่ใช่วีซ่าสำหรับบุคคลที่เพียงต้องการพำนักอาศัยต่อในออสเตรเลียเพื่อทำงาน

หากคุณยื่นขอวีซ่าคุ้มครอง คุณกำลังแถลงว่า ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นความจริง

- หากคุณกลับถิ่นกำเนิด คุณต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างแท้จริงต่อภัยอันตรายร้ายแรง หรือต้องเผชิญโอกาสอย่างแท้จริงในการถูกประหัตประหาร
- คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ได้กล่าวอ้างเช่นนั้น

คุณจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าคุ้มครอง หากคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นอีกประเทศหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และพำนักอาศัยในประเทศดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย (นอกเหนือจากประเทศถิ่นกำเนิดของคุณ)

โดยประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่คุณจะไม่เผชิญความเสี่ยงอย่างแท้จริงต่อภัยอันตรายร้ายแรง

หรือโอกาสอย่างแท้จริงในการถูกประหัตประหาร

และประเทศดังกล่าวจะไม่ส่งคุณกลับไปยังอีกประเทศซึ่งคุณอาจจะเผชิญความเสี่ยงอย่างแท้จริงต่อภัยอันตรายร้ายแรง

หรือโอกาสอย่างแท้จริงในการถูกประหัตประหารในประเทศนั้น

คุณควรยื่นขอวีซ่าคุ้มครองก็ต่อเมื่อคุณมีความจำเป็นอย่างแท้จริงในการแสวงหาที่ลี้ภัยในออสเตรเลีย

อาจมีวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับคุณและสถานการณ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเภทอื่น ๆ ได้ที่ [Explore visa options \(homeaffairs.gov.au\)](https://www.homeaffairs.gov.au).

จะเกิดอะไรขึ้นหากการยื่นขอวีซ่าคุ้มครองของคุณถูกปฏิเสธ?

หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่าคุ้มครอง คุณจะไม่สามารถขอวีซ่าประเภทอื่นโดยส่วนใหญ่ได้ และคุณจำเป็นต้องออกจากออสเตรเลียหากคุณไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณอาจถูกควบคุมตัวและถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลีย

หากคุณถูกควบคุมตัวและถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลีย คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเนรเทศคืนให้เรา ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจเป็นเงินจำนวนหลายพันดอลลาร์

การถูกปฏิเสธวีซ่าคุ้มครองจะถูกบันทึกอยู่ในประวัติการตรวจคนเข้าเมืองของคุณตลอดชีวิต นอกจากนี้ การถูกปฏิเสธวีซ่าคุ้มครองอาจยังทำให้คุณและครอบครัวเดินทางมายังออสเตรเลียได้ยากขึ้นในอนาคต การถูกปฏิเสธวีซ่าคุ้มครองสามารถส่งผลกระทบต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกออสเตรเลียในอนาคตได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่คุณยื่นขอ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณในการร้องขอการคุ้มครอง

ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างของคุณในการขอความคุ้มครองและหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือไม่ ก่อนที่กระทรวงกิจการภายในจะตัดสินใจ

คุณจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่า เพราะเหตุใดคุณจึงจำเป็นต้องขอความคุ้มครองในออสเตรเลีย พร้อมยื่นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องให้แก่ทางกระทรวงโดยเร็วที่สุด

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าคุ้มครอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง ถึงแม้ว่าบุคคลอื่นจะเป็นผู้กรอกและยื่นคำร้องให้คุณก็ตาม

คุณไม่ควรให้บุคคลอื่นยื่นขอวีซ่าคุ้มครองให้คุณ โดยที่คุณไม่เข้าใจว่าคุณกำลังยื่นขออะไร รวมทั้งมีข้อมูลใดบ้างที่แจ้งในคำร้องนั้น

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่า คุณยื่นขอวีซ่าประเภทที่ถูกต้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะใช้นายหน้าด้านการย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนกับทางการออสเตรเลีย หรือนักกฎหมายของออสเตรเลียก็ตาม

รายนามของนายหน้าด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนมีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) ปฏิบัติตาม [steps to choose a migration agent \(mara.gov.au\)](https://www.maragov.au/immigration/agents).

บทลงโทษสำหรับคำร้องที่เป็นเท็จ

ในการยื่นขอวีซ่าคุ้มครอง ผู้ยื่นจะต้องให้คำแถลง

การให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเป็นความผิดอาญาร้ายแรงในออสเตรเลีย และคุณอาจต้องโทษทางอาญา

ผู้ให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงในคำร้องขอวีซ่าอาจได้รับโทษปรับหนัก โทษจำคุก 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากหลังจากที่คุณได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว มีการพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวง วีซ่าคุ้มครองของคุณอาจถูกยกเลิก

มีบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี

ก่อนที่คุณจะยื่นขอวีซ่าคุ้มครอง ทางเราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณขอ [free legal advice](#)

จากผู้ให้บริการทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านผู้ลี้ภัยและการตรวจคนเข้าเมืองในรัฐหรือเขตปกครองของคุณ

ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องดังต่อไปนี้

- ช่วยตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิยื่นขอวีซ่าคุ้มครองหรือไม่ หรือมีวีซ่าอื่นที่เหมาะสมกว่า

- ช่วยให้ท่านเข้าใจขั้นตอนการยื่นคำร้อง
- ช่วยให้ท่านเข้าใจผลของการถูกปฏิเสธวีซ่าคุ้มครอง
- ช่วยคุณกรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าคุ้มครอง หากมีความจำเป็น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถของความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีจาก Legal Aid หรือศูนย์กฎหมายชุมชนในรัฐหรือเขตปกครองของคุณ